



SMEs เมล่อน "Smile mel"

ต้นแบบ SME สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

"วิถีชุมชน คนเกษตร"

วิภาพันธ์ นันทวงศ์



พี่น้องเกษตรกรชาวสวนใหญ่มักประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการปลูกข้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังเจอกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยฉุดราคาข้าวในตลาดโลกลดลงตามไปด้วยยิ่งซ้ำเติมชาวสวนมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีชาวสวนบางส่วนที่สามารถปรับตัวไปปลูกพืชชนิดอื่นที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้ โดยเฉพาะน้ำ และยังมีตลาดรองรับที่แน่นอนสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนโดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวอย่างที่เป็นมาในอดีต

สวาท สุขนุ่ม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตจากการทำนาเพียงอย่างเดียวมาปลูกเมล่อนซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ดี ทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างมาก และตลาดมีความต้องการสูง

แต่ยังไม่ทิ้งการทำนา ยังคงปลูกข้าวไว้กินเองอยู่ โดยช่วงเริ่มต้นได้ชักชวนเกษตรกรรายอื่นให้มารวมกลุ่มกันทำ ซึ่งการรวมกลุ่มนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก จึงเริ่มต้นจากการชักชวนจากพี่ๆน้องๆที่คุยกันได้ก่อน จำนวนประมาณ 25 คน ทำการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 3-4 ไร่ ลงทุนไปประมาณ 30,000 บาท ต่อไร่ ได้ผลผลิตดีพอสมควร แต่พอรุ่นต่อมาเกิดแมลงศัตรูพืชรบกวนจึงเกิดภาวะขาดทุนและมีหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 บาท

จึงได้นำเอาข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเรียนรู้หาข้อแก้ไขเป็นประสบการณ์พัฒนาแนวทางปลูก โดยจับมือกับสมาชิกที่เหลือเพียง 3-4 คน ตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิตมาปลูกในโรงเรือน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตไปได้มาก อีกทั้งผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่สนใจของตลาด หลังจากนั้นก็ค่อยขยายเครือข่ายออกไปเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้กลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา มีความเข้มแข็งและสามารถขยายกลุ่มให้มีศักยภาพมากขึ้นได้นั้น คือสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความซื่อตรง

ต่อกันและจะต้องทำงานกันเป็นทีม โดยจะประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อสอบถามปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มร่วมกัน

จุดเด่นของกลุ่มในการปลูกเมลอนเป็นระบบปิดปลูกในโรงเรือนทำให้ควบคุมปัจจัยการผลิตได้ ทำให้ลดสารเคมี พึ่งพาทางชีวภาพ เมล่อนจึงมีความสะอาดปลอดภัย การันตีได้จากมาตรฐาน GAP และมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้สัญลักษณ์ Q (Quality) จากกรมวิชาการเกษตรเลยทีเดียว เมล่อนของกลุ่มมีจุดเด่นตรงที่ หวานกรอบ ปลายตาข่ายสวยสะอาดตา ทางกลุ่มยึดหลักที่ว่า จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเดินผ่านและต้องหันกลับมามอง เมื่อได้ชิมแล้วจะอยากซื้อกลับไป และเมื่อซื้อลูกแรกไปแล้วต้องติดใจกลับมาซื้อลูกที่ 2 ลูกที่ 3 อีก ฉะนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกเมลอนให้ได้มาตรฐานรสชาติต้องดี เหมือนกันทุกลูก จึงไม่กลัวผลผลิตจะล้นตลาด เพราะถ้าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลาดจะมาเอง

สำหรับตลาดของเมลอนนับได้ว่ายังสดใสอีกมาก เพราะตอนนี้กลุ่มได้จัดจำหน่ายผ่านค้าปลีกสมัยใหม่ ทั้ง TOPs Supermarket ตลาด อดก. โรงแรม 5 ดาว และยังเป็นเมนูที่ให้บริการบนเที่ยวบินของการบินไทย อีกทั้งยังมีลูกค้าจากสิงคโปร์ติดต่อเข้ามาอีกด้วย แต่ทางกลุ่มยังไม่ตัดสินใจเพราะโรงเรือนยังมีน้อย กลัวว่าผลผลิตจะไม่พอส่งจำหน่าย โดยปัจจุบันมีโรงเรือนอยู่ประมาณ 58 โรงเรือนและต้องการสร้างต่ออีก 45 โรงเรือนเลยต้องการเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนขยายโรงเรือนเพิ่มเติม ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตร



และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็ได้เข้ามาสนับสนุนเงินทุนอีก 10 ล้านบาท รวมทั้งเข้ามาให้ความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการ และการทำบัญชีอย่างมีระบบโดยทาง ธ.ก.ส.

ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนาที่สามารถแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ **คุณสวาท สุขน่วม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา 5/1 หมู่ 4 ตำบลคู์สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 086 086 6930 และ 089 082 2704**